

Tẩy trang là bước làm sạch da quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết cách làm sạch da đúng cách. Nên nhớ, sự đúng đắn của tẩy trang không phụ thuộc vào loại da, sự làm da bị tổn thương nhiều vì nó (nổi mụn, khô da hoặc kích ứng...). Mỗi loại da khác nhau, sự phù hợp với loại tẩy trang cũng khác nhau mà bạn cần biết.



Ảnh minh họa, nguồn internet

Nội dung tẩy trang:

Nội dung tẩy trang là giai đoạn tẩy trang thật sự để loại bỏ bụi bẩn và dầu thừa trên da.

Rất tiện lợi vì bạn chỉ cần dùng bông tẩy trang thấm dung dịch lên và lâu trôi đi lên mặt.

Không cần rửa lại bằng nước mát sẽ loại bỏ có thể thay thế cho sữa rửa mặt.

Phù họp cho: Da thọng, da dọu và da họn họp.

Đọi vọi làn da khô và da nhọy cọm nên cọn trọng khi dùng loọi này vì có thọ làm khô cắng bọ mọt da.

Gel tọy trang:

Giúp làm sọch sâu bên trong da, cho da tọng mát, mọn màng và mọm mọi.

Cho mọt ít gel lên da, xoa đọu lên mọt và rọa lọi bọng nọc sọch. Không cọn rọa lọi bọng sọa rọa mọt

Phù họp cho: da họn họp và da nhọn.

Dọu tọy trang:

Dọng dọu là loọi có khọ năng tọy trang tọt nhọt.

Phù họp tọy trang khi trang đọm đọm vọi các mọ phọ m bám dai (mascara, son môi lì, phọ n mọt).

Phù họp vọi mọi loọi da đọc biọt da dọu và da mọn.

Sọa tọy trang

Đặc điểm của sữa tẩy trang là tẩy rửa nhẹ nhàng trên da, không làm da bị căng (đặc biệt thích hợp với da nhạy cảm)

Tẩy trang xong da mềm mịn, thơm mát.

Tuy nhiên, hiệu quả tẩy trang không cao như dùng sữa, thường phải lau lại hai lần.

Không cần rửa lại với nước

Phù hợp cho: Da nhạy cảm, da khô, da thiếu nắng

Kem tẩy trang

Kem tẩy trang giúp tẩy sạch trang điểm, [tẩy trang](#) sạch triệt để cung cấp ẩm cho da.

Phù hợp cho da khô, da thiếu nắng

Phun (xịt) tẩy trang

Là dùng hai trong một, rửa sạch và se lỗ chân lông cùng lúc

Không cần rửa bằng nước.

Phù hợp với mọi loại da

Nền + dầu mỹ trang

Loại này thường dùng để che khuyết cho mỹ trang mịn, rất tiện lợi và nhanh chóng.

Loại dầu mỹ trang sẽ che phủ trang điểm và bôi trơn cho vùng mặt kết hợp với lớp nền giúp lớp dầu dễ dàng đi nhanh chóng, không gây cảm giác nhờn dính khó chịu

Không cần phải rửa mặt lại bằng sữa rửa mặt để tẩy đi chất dầu.

Phù hợp cho: mỹ trang vùng mặt.

Khăn giấy ướt mỹ trang

Đây là loại mỹ trang thường dùng để che khuyết cho em sẽ dùng khi đi du lịch hoặc quá bận rộn mà không có thời gian mỹ trang.

Cách sử dụng đơn giản chỉ cần dùng trực tiếp lau trên mặt

Tuy nhiên, cần lưu ý chọn loại [khăn giấy ướt](#) mỹ trang của thương hiệu uy tín, vì mặt sẽ ngấm nếu có làn da nhạy cảm có thể khiến làn da của bạn bị kích ứng.

Phù hợp cho: mọi loại da.

Nếu bạn biết da mình thuộc loại da nào, da dầu, da khô, da hỗn hợp... hãy xem mỹ trang phù hợp nhé. Không nên dùng mỹ trang không phù hợp với da bạn.

Theo Vietnamnet